

THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên UBND huyện (mở rộng) tháng 7 năm 2020

Chiều ngày 30/6/2020, UBND huyện tổ chức họp thành viên UBND huyện (mở rộng) tháng 7 năm 2020 để đánh giá tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì cuộc họp. Tham dự họp có các đồng chí đại diện Thường trực HĐND, UBNDTTQVN và các đoàn thể huyện; các ủy viên UBND huyện; các Ban HĐND huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện, các cơ quan, đơn vị của Trung ương, của tỉnh đứng chân trên địa bàn huyện và đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn.

Tại cuộc họp các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong từng lĩnh vực và bàn các giải pháp, biện pháp chỉ đạo, điều hành trong 6 tháng cuối năm 2020. Kết thúc cuộc họp, đồng chí Nguyễn Trường - Chủ tịch UBND huyện kết luận một số nội dung như sau:

Trong 06 tháng đầu năm 2020, dưới sự chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự phối hợp đồng bộ của UBNDTTQVN và các đoàn thể huyện, sự đồng thuận của nhân dân, kinh tế huyện nhà tiếp tục duy trì ổn định và đạt được những kết quả tích cực. Diện tích gieo trồng vụ đông xuân đạt xấp xỉ kế hoạch đề ra, không xảy ra dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tiếp tục quan tâm, thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng và bước đầu đã mang lại hiệu quả; tổng thu ngân sách đạt tiến độ đề ra, quản lý, điều hành ngân sách chặt chẽ, chi tiêu tiết kiệm; các công trình xây dựng cơ bản được triển khai tích cực, đảm bảo tiến độ. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho các đối tượng, nhất là việc hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid - 19. Các lĩnh vực văn hóa, thông tin truyền thông, giải quyết việc làm có chuyển biến rõ rệt; chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện; các đơn thư kiến nghị, khiếu nại, các vấn đề bức xúc xã hội được quan tâm giải quyết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản giữ vững ổn định.

Tuy nhiên, bên cạnh một số kết quả đạt được thì có nhiều yếu tố làm ảnh hưởng xấu đến sản xuất, đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện; trong đó, nắng hạn kéo dài đã làm giảm năng suất, sản lượng một số loại cây trồng vụ đông xuân, tình trạng thiếu nước sinh hoạt của người dân đang diễn ra tại một số



nơi trên địa bàn huyện, nhất là tại các làng đồng bào dân tộc thiểu số; bên cạnh đó, giá bán nhiều loại nông sản thấp, không ổn định; còn nhiều dự án chưa thực hiện được công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; dịch bệnh Covid 19 làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, văn hóa, giáo dục; tình hình an ninh nông thôn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định, tai nạn giao thông có chiều hướng tăng...

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung công việc sau:

1. Lĩnh vực kinh tế:

1.1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, UBND các xã, thị trấn tiếp tục hướng dẫn nhân dân gieo trồng diện tích vụ mùa còn lại; tập trung chăm sóc cây trồng, nhất là diện tích mía lưu gốc. Tiếp tục thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm. Chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; phòng chống thiên tai và ứng phó với bão mạnh, siêu bão. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai các nguồn vốn sự nghiệp. Phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, trồng rừng theo kế hoạch năm 2020.

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các xã thực hiện kế hoạch chương trình nông thôn mới năm 2020, trong đó tập trung triển khai thực hiện các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

1.2. Hạt kiểm lâm huyện:

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ rừng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Lâm nghiệp; tập trung thực hiện công tác trồng rừng năm 2020, công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

1.3. Phòng Tài nguyên và Môi trường:

- Tham mưu UBND huyện triển khai cho các địa phương đăng ký kế hoạch sử dụng đất, nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân, tiến độ thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện; tăng cường công tác quản lý nhà nước về sử dụng đất đai, vệ sinh môi trường, khoáng sản.

- Tập trung thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, quy hoạch các khu dân cư trên địa bàn huyện.

1.4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về xây dựng; tập trung thực hiện Nhiệm vụ quy hoạch vùng huyện, nhiệm vụ quy hoạch